

**ด่วนที่สุด**  
ที่ สธ ๐๒๑๗/๑๗๘๒



กระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตในการบริหารจัดการงบประมาณ  
โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๑๙๔๘๘ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้กระทรวงสาธารณสุขเสนอความเห็น  
ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ประเด็นความเห็น เรื่อง ข้อเสนอแนะ  
เพื่อป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตในการบริหารจัดการงบประมาณโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า เห็นชอบตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. เสนอ  
ทั้ง ๓ ประเด็น และมีข้อเสนอเพิ่มเติมในประเด็นการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต  
ของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่และในแต่ละกองทุนซึ่งสำนักงานหลักประกันสุขภาพ  
แห่งชาติ จะต้องดำเนินการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต ตามแนวทางการประเมินความเสี่ยง  
การทุจริต (FRAs : Fraud Risk-Assessments) ที่ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.)  
สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด โดยใช้เครื่องมือดังกล่าววิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการทุจริต กำกับติดตาม  
และประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่  
ในแต่ละกองทุน แต่ละแผนงาน / โครงการ ในทุกกระบวนการ ตลอดจนมีการจัดวางการควบคุมภายใน  
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ซึ่งจะตอบสนองต่อความคาดหวังในการป้องกันเฝ้าระวังและตรวจสอบการทุจริต  
อีกทั้ง ยังส่งเสริมการบริหารงานตามกรอบธรรมาภิบาล และขับเคลื่อนการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต  
(Corruption Perceptions Index : CPI) ให้เป็นไปตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น  
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนุนิน ชาญวีรกุล)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑๓๓๐

โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๑๓๓๐